



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวดที่ ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา ๒๗ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ เกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดของผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง เป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง จึงมอบอำนาจให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายโยชิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

บัญชีการมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

แนบท้ายประกาศ อบต.โนนทองกลาง ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	หมายเหตุ
๑	อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตาม ม.๔๓.๒๕ ม.๒๗ และ ม.๔๐ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒)	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)	อำนาจในการอนุญาต / ระบุ การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	
๒	อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลปฏิบัติหน้าที่นอกเขต อบต.(ตามระเบียบว่าด้วยการรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ และหนังสือ มท ๐๓๘๑/ว.๒๕๘๓ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)	อำนาจในการอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล	
๓	อนุญาตลงนามหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)	อำนาจในการอนุญาต/อนุมัติ/ลงนามหนังสือราชการทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องงานด้านการเงิน และงานบริหารงานบุคคล	
๔	อนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร (ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐)	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)	อำนาจในการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ	
๕	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)	อำนาจในการอนุญาต (รายใหม่) ต่อใบอนุญาต และเลิกกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
๖	การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙	พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)	อำนาจในการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์	
๗	เรื่องทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	พระราชกฤษฎีกาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖	อำนาจ รับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์	

ช. Am

(นายโยธิน วิทยาวโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง